



NEWS RELEASE

Thông Báo Báo Chí

Liên Hệ:

John Goodwin

415.778.5262

Leslie Lara-Enriquez

415.778.5258

MTC Kêu Gọi Cư Dân Đóng Góp Ý Kiến Về Những Thay Đổi Được Đề Xuất đối với Chính Sách Làn Đường Cao Tốc

***Những Thay Đổi Sẽ Bao Gồm Làn Đường Cao Tốc Mới Trên I-80, Mức Phí Tối Thiểu,
Chương Trình Thí Điểm, Phương Tiện Xanh (CAV), Ranh Giới Khu Vực Thu Phí***

SAN FRANCISCO, ngày 9 tháng Tư năm 2025... Với việc các Làn Đường Cao Tốc mới dọc theo Xa Lộ Liên Bang 80 (I-80) tại Quận Solano dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, Ủy Ban Giao Thông Vùng Đô thị (MTC) và chi nhánh Cơ Quan Tài Chính Hạ Tầng Vùng Vịnh (BAIFA) kêu gọi cư dân Vùng Vịnh tìm hiểu và đóng góp ý kiến về những thay đổi đề xuất đối với Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Làn Đường Cao Tốc. Thời gian lấy ý kiến công chúng bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 9 tháng Năm.

Làn Đường Cao Tốc là các làn đường đi chung xe, ưu tiên xe buýt và xe đi chung, nhưng cũng mở cửa cho các tài xế khác muốn trả phí để có hành trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Để duy trì tốc độ và mức tin cậy của các Làn Đường Cao Tốc, mức phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo lưu lượng giao thông. Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ thiết lập mức phí, quy trình thu phí và hình phạt dân sự đối với hành vi trốn phí trên các Làn Đường Cao Tốc do MTC-BAIFA quản lý. Điều này bao gồm các Làn Đường Cao Tốc trên Xa Lộ Liên Bang 880 (I-880) tại Quận Alameda và I-680 tại Quận Contra Costa. Người tham gia giao thông có thể tìm hiểu thêm trên trang web

<https://mtc.ca.gov/express-lanes-policies>.

MTC và BAIFA đề xuất thay đổi Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ hiện hành để hỗ trợ việc mở cửa các Làn Đường Cao Tốc mới dọc theo hai chiều của I-80, từ Red Top Road ở Fairfield đến I-505 ở Vacaville, đồng thời cập nhật một số chính sách cho tất cả các Làn Đường Cao Tốc do MTC-BAIFA quản lý tại Vùng Vịnh. Ngoài việc đưa các Làn Đường Cao Tốc I-80 tại Solano vào Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ, những thay đổi này bao gồm:

- Cho phép các dự án thí điểm về Làn Đường Cao Tốc kéo dài đến ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm.
- Tăng mức phí tối thiểu lên 75 cent trên mỗi khu vực thu phí, thay vì 50 cent như hiện tại.

- Thiết lập ngày 30 tháng Chín năm 2025 sẽ là ngày hết hạn cho chính sách ưu đãi dành cho phương tiện xanh (CAV), trừ khi luật liên bang có thay đổi về việc cho phép CAV sử dụng làn đường đi chung xe mà không cần đáp ứng các yêu cầu về số lượng người sau ngày này.
- Điều chỉnh ranh giới các khu vực thu phí trên Làn Đường Cao Tốc do MTC-BAIFA quản lý, dọc theo hướng nam Xa Lộ Liên Bang 680 tại Quận Contra Costa.

Các dự án thí điểm đang được xem xét bao gồm việc mở rộng sáng kiến Express Lanes START (cho phép tài xế có thu nhập thấp được hưởng mức phí giảm giá 50% trên Làn Đường Cao Tốc I-880 tại Quận Alameda) để bao gồm Làn Đường Cao Tốc I-80 mới tại Solano, và thử nghiệm thu phí cuối tuần trên Làn Đường Cao Tốc I-80 tại Solano. Những dự án thí điểm này sẽ được BAIFA xem xét phê duyệt riêng vào cuối năm nay, không liên quan đến việc thông qua sắc lệnh về cơ sở thu phí đường bộ được cập nhật.

MTC và BAIFA sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến vào tối thứ Tư, ngày 23 tháng Tư để cung cấp thông tin về những thay đổi được đề xuất đối với Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ. Hội thảo sẽ bắt đầu lúc 6:30 tối và công chúng có thể tham gia trực tuyến hoặc qua điện thoại:

- Liên kết Zoom:
<https://bayareametro.zoom.us/j/84200502355?pwd=MhJtYgPcMFT7t9NJ6yYgKDFnFBikSG.1>
- **ID Hội Thảo:** 842 0050 2355
- **Mật Mã:** 828986
- **Điện Thoại:** 669-900-6833

MTC và BAIFA sẽ tổ chức một cuộc điều trần công khai về các sửa đổi được đề xuất đối với Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ vào 9:35 sáng, thứ Sáu, ngày 9 tháng Năm, tại phòng họp của Trung Tâm Đô Thị Khu Vực Vùng Vịnh (Bay Area Metro Center), tại địa chỉ 375 Beale Street, San Francisco. Công chúng quan tâm có thể đóng góp ý kiến tại cuộc điều trần hoặc gửi ý kiến bằng văn bản trước 5:00 chiều, ngày 9 tháng Năm qua các hình thức: trực tuyến trên trang web www.mtc.ca.gov/BAIFA-toll-ordinance, gửi email tới expresslanes@bayareametro.gov (vui lòng ghi rõ "BAIFA Toll Ordinance" (Sắc Lệnh về Cơ Sở Thu Phí Đường Bộ) trong tiêu đề), gửi fax tới 415-536-9800, hoặc gửi qua đường bưu điện Hoa Kỳ tới Văn Phòng Thông Tin Công Chúng của MTC tại địa chỉ: 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA 94105.

MTC là cơ quan hoạch định, tài trợ và điều phối giao thông cho chín quận thuộc Vùng Vịnh San Francisco.

###